

# โรงพยาบาล“การแพทย์ทางเลือก”มพล.



โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2552 ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยที่จัดวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดทำภารกิจบริการด้านการแพทย์แบบผสมผสานสามารถให้บริการได้ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการระยะแรกด้วยบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน คือ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คลินิกทันตกรรม คลินิกผิวหนังความงามและชะลอวัย ส่วนบริการการแพทย์ทางเลือกมีการฝังเข็มตรวจจุดจุด และแพทย์แผนไทยประยุกต์ในปี 2554 ได้ขยายบริการรับผู้ป่วยในและนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เสริมเข้ามาให้บริการ เช่น คลินิกฝังเข็ม การล้างพิษ โภชนบำบัด เป็นต้น

• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยให้บริการด้านแพทย์ทางเลือก แตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปอย่างไร

ปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลทั่วไป โดยเฉพาะทางภาครัฐ จะมีสัดส่วนที่น้อยมาก และจำกัดอยู่เพียงแพทย์แผนไทย การนวดทั่วไป และฝังเข็ม ดังนั้น ประชาชนจะมีทางเลือกที่ค่อนข้างจำกัด นอกจากนี้แพทย์ที่ทำเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลทั่วไป ยังคงมุ่งเน้นการแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้รับบริการจึงมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการรักษาหรือส่งตัวไปรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความคล่องตัวทั้งแพทย์ผู้ให้บริการและความหลากหลายทางศาสตร์การแพทย์ทางเลือก จึงน่าจะเป็นโรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือกที่มีศักยภาพเหนือกว่าโรงพยาบาลทั่วไป

• ศาสตร์ด้านการแพทย์ทางเลือกช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างไรทั้ง

ในแง่สุขภาพและแง่เศรษฐกิจ

เป็นที่ทราบบันทั่วโลกแล้วว่า การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถครอบคลุมการรักษาโรคต่างๆ ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะโรคเรื้อรังหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด วิธีการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเช่น ยาและการผ่าตัดก็มักจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เป็นภาระต่อทั้งบุคคลและประเทศชาติ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก มีความหลากหลายที่ผู้ป่วยสามารถเลือกวิธีเฉพาะที่เหมาะสมกับตน แม้จะไม่สามารถพิชิตโรคได้ชัดเจนตามรูปแบบวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีจุดนี้ได้จากผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือกไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งการแพทย์ทางเลือกหลายอย่างครอบคลุมการรักษาด้านจิตใจและสอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี นอกจากรายนี้ยังมีภาวะค่าใช้จ่ายต่ำมาก

• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้บริการด้วยการแพทย์ทางเลือก อะไรบ้าง และต่างมีจุดแข็งในการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ฝังเข็ม : รักษาโรคและอาการผิดปกติต่างๆ ได้หลากหลาย  
ฝังเข็ม : เน้นอาการปวดเรื้อรังโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน  
ครอบแก้วสมุนไพร : จัดสรรพืชออกทางผิวหนัง  
นวด อบ ประคบ : บำบัดอาการตึงเครียด, อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  
สมุนไพรไทย : บำบัดโรคทั่วไปได้หลากหลายโดยแพทย์แผนไทย

การจัดสมดุลงกระดูก : ลดอาการปวดเมื่อยเนื่องจากกระดูกเสื่อมหรือขาดสมดุล  
การสวนล้างลำไส้ใหญ่ : ขับสารพิษออกทางลำไส้ใหญ่  
ที่เลเซอร์ : จัดสรรพืชในเลือด โดยเฉพาะโลหัน  
โภชนบำบัด : ควบคุมเบาหวาน

ความดัน โรคอ้วน

การบำบัดเฉพาะที่ด้วยไอโซน : บำบัดอาการปวดข้อ , กล้ามเนื้อ

• จุดแข็งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการเปิดเป็นโรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะประเด็นที่มีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสำนักวิชาด้านสุขภาพอื่นๆ มาร่วมเป็นกำลังสำคัญ

การแพทย์ทางเลือกเป็นศาสตร์ที่มีจุดอ่อนเรื่องการขาดกระบวนการวิจัยเพื่อพิสูจน์ยืนยันประสิทธิผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสำนักวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเข้ามาบทบาทสำคัญ ในด้านรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์จากการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนำไปดำเนินการกระบวนการวิจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเหล่านี้วิธีใดให้ผลอย่างไรต่อประเภทโรคของผู้ป่วยหรือโรคต่างๆ

• ปัจจุบันศาสตร์การแพทย์ทางเลือกได้รับความนิยมมาก มีการให้บริการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทั่วไป เช่นตามบ้านพักอาศัย หรือห้องแถวร้านค้าของผู้ให้บริการ ให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความมั่นใจแก่ผู้ได้รับการรักษาอย่างไร

เนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันให้ความรู้ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง และการใช้ดุลพินิจว่าควรให้การบำบัดด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ทางเลือก ดังนั้น ผู้ที่จะให้บริการการแพทย์ทางเลือก ควรเป็นแพทย์ที่มีความรู้เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงจะสามารถตรวจวินิจฉัยและเลือกวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยมากที่สุด นอกจากนี้จุดบริการต้องมีความพร้อมในการ



พ.ศ. เจริญชัย คักดิ์ศรีชัย

พ.ศ. เจริญชัย คักดิ์ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีประวัติการศึกษาและการทำงานดังนี้ พ.ศ.2517 ปริญญา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2523 วุฒิปรีด คัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542-2546 ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548-2551 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พ.ศ.2552-2553 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ให้การรักษารวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ หากให้บริการ ตามบ้านพัก หรือ สถานที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล อาจให้การช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง